

วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก



บ้านใคร...ใครก็รัก

ปีนี้เป็นปีแรกละครม้งที่วันมาฆบูชาเป็นวันเดียวกับวันแห่งความรัก (Valentine's Day) คือวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ด้วยความชื่นชมที่วันดีทั้งสองวันนี้ตรงกันในปีนี้ จึงอดเขียนถึงไม่ได้

เพราะทั้งวันมาฆบูชาและวันแห่งความรัก เกิดมาจากแนวความคิดเช่นเดียวกัน

วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือเป็นความรักในความหมายของ "เมตตา" และ "กรุณา"

ทั้งเมตตาและกรุณาต่อตนเองและเมตตาต่อผู้อื่น

เมตตาและกรุณาต่อตนเองด้วยการฝึกหัดพัฒนาตนเอง

เมตตาและกรุณาต่อผู้อื่นด้วยการไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นและบำเพ็ญประโยชน์ให้

ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสำคัญที่เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์

โอวาทปาติโมกข์ มักถูกกล่าวถึงหลักการ 3 ประการ เพียงอย่างเดียว ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

แต่แท้ที่จริง โอวาทปาติโมกข์ มีสาระสำคัญประกอบด้วย หลัก

การ 3 ประการ อุดมการณ์ 4 ประการ และวิธีการ 6 ประการ หลักการ 3 ประการ คืออุดมการณ์อันสูงสุดของพระภิกษุและบรรพชิตในพระพุทธศาสนา อันมี

ลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่น ได้แก่

1) การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2) การบำเพ็ญแต่ความดี และ 3) การทำจิตของตนให้ผ่องใส

อุดมการณ์ 4 ประการ กล่าวถึง "หลักการอันเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งปวงโดยย่อ ได้แก่

1) ชันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยั่งยืน 2) พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม 3) ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่า เป็นบรรพชิต และ 4) ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่า เป็นสมณะ และ

วิธีการ 6 ประการ คือวิธีการที่ธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นกลยุทธ์ พระภิกษุที่ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีเป็นจำนวนมากให้ใช้วิธีการที่เหมือนกัน เพื่อจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องเป็นธรรม ได้แก่

1) การไม่กล่าวร้าย 2) การไม่ทำร้าย 3) ความสำรวมในปาติโมกข์ 4) ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 5) ที่นั่งนอนอันสงบ และ 6) ความเพียรในอธิจิต หรือการบำเพ็ญเพียรทางจิต

ที่สำคัญที่สุดคือในวันท้องคัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 อย่าง

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/การเมือง

วันที่: ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2557

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3730

Col.Inch: 77.20 Ad Value: 57,900

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 173,700

ศิลปะ: ขาว-ดำ

คอลัมน์: บ้านใคร...ใครก็รัก: วันมาฆบูชา วันแห่งความรัก

กล่าวคือ

พระสงฆ์สาวกมาประชุมที่วัดเวฬุวันพร้อมกัน รวม 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย

พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น "เอตทัคฺคบุปฺปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า

โดยตรง

พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

หันมาดูวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ (Valentine's Day) กันบ้าง

วันดังกล่าวนี้เป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญเซนต์ วาเลนไทน์ (Saint Valentine) ผู้เยี่ยมไปได้ด้วยเมตตา ความรักและความปรารถนาดี ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

แต่สุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงด้วยการรับโทษประหาร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.270

ในสมัยของจักรวรรดิโรมันภายใต้การปกครองของกษัตริย์ "คลอดิอุสที่ 2" ซึ่งออกกฎหมายไม่ให้คริสเตียนแต่งงานกัน

แต่ "วาเลนตินัส" หรือที่ได้รับการยกย่องในตอนหลังให้เป็นเซนต์ วาเลนไทน์ ได้แอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักคริสเตียน จนถูกจับขังและรับโทษประหารมาแสนสาหัสอยู่ในคุก

ในขณะที่ถูกคุมขัง เซนต์ วาเลนไทน์ ได้พบรักกับสาวตาบอด ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้คุมในคุก

ด้วยความรักและคำอธิษฐาน พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ตาของสาวคนรักหายเป็นปกติ

กษัตริย์คลอดิอุสที่ 2 รู้เข้าจึงลงโทษวาเลนตินัสด้วยการโบยและนำไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ

คืนสุดท้ายก่อนถูกประหาร วาเลนตินัสได้เขียนจดหมายสั้นๆ เป็นการอำลาหญิงคนรัก โดยลงท้ายในจดหมายว่า "...จากวาเลนไทน์ของเธอ (Love From Your Valentine)"

คนทั่วไปทราบเรื่องราวจึงเกิดความประทับใจในความรักของเขา และยึดถือเอาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น "วันแห่งความรัก" Saint Valentine's Day หรือ Valentine's Day

จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์เดิมของวันแห่งความรักนั้น เป็นวันแสดงความรักอันบริสุทธิ์แก่เพื่อนมนุษย์

เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการสำรวจในปีผ่านๆ มา พบว่าหนุ่มสาวไทยเข้าวัดในวันมาฆบูชากันมากขึ้น และเข้าโรงธรรมในวันแห่งความรักลดน้อยลง

และผลการสำรวจของ "กรุงเทพโพล" ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพในปี นี้ ก็ได้ยืนยันผลการสำรวจในปีก่อนๆ โดยผลสำรวจในหัวข้อ "ความรักในวันมาฆบูชา กับความรักของคนไทยที่มีให้แก่กัน"

ผลปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.9 ทราบว่า วันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์ ขณะที่ร้อยละ 41.1 ไม่ทราบ

โดยประชาชนร้อยละ 55.7 ระบุว่า มีความคุ้นเคยกับวันมาฆบูชามากกว่าวันวาเลนไทน์ ส่วนร้อยละ 37.4 ระบุว่า คุ้นเคยกับวันวาเลนไทน์มากกว่า

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 46.3 ตั้งใจจะชวนคนรักไปทำบุญตักบาตร เวียนเทียนที่วัด รองลงมาร้อยละ 31.4 ตั้งใจจะให้ทั้งดอกกุหลาบและชวนกันไปทำบุญเวียนเทียนที่วัด และร้อยละ 8.0 ตั้งใจจะให้ดอกกุหลาบหรือสิ่งของแทนใจกัน ขณะที่ร้อยละ 14.3

จะไม่ทำกิจกรรมใดๆ

เห็นผลการสำรวจก็น่าชื่นใจแล้วนะครับ

ในปีนี้กรมการศาสนายังได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเหมือนทุกปี

โดยปีนี้จัดภายใต้ชื่อทว่า "มาฆบูชา เพ็ญเดือน 3 วันแห่งความรักที่บริสุทธิ์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ละชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์" ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์

มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและทุกจังหวัด

ที่สำคัญและเป็นที่น่ายินดีมากยิ่งขึ้น ก็คือกรมการศาสนาได้มีแนวคิดในการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่หันเข้าวัดทำบุญ

โดยขอให้แต่งกายชุดสีขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้จำหน่ายดอกพุทธรักษาสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของวันมาฆบูชา เพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญและมอบให้คนรัก แสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์เนื่องในวันแห่งความรักด้วย

วันนี้อย่างไรกันบ้างครับ

ไปแสดงความรักอันบริสุทธิ์แบบชาวพุทธ โดยแสดงความเมตตาและกรุณาต่อกันครับ

พุทธิทรัพย์ มณีศรี

puthsup@gmail.com